



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สัปดาห์ที่ ๑๖ ครอบคลุมถึง สัปดาห์ที่ ๑๖

22-26 มกราคม พ.ศ. 2561

เตรียมขยายอิทธิพลและบทบาท “สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ประธานาธิบดีปูติน ได้แสดงความเห็นต่อผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union) ว่า สหภาพฯ ควรขยายความร่วมมือและบูรณาการกับประเทศอื่นๆ ให้กว้างขวางออกไป โดยคำนึงถึงโอกาสในการเพิ่มระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกับประเทศทั้งหลายที่เป็นสมาชิกเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States) และเชิญชวนให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกผู้สังเกตการณ์ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย



นอกจากนั้น ประธานาธิบดีปูติน ยังได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกสหภาพฯ พยายามให้ความร่วมมือกับชาติอื่นๆ ด้วย ซึ่งการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับเวียดนามได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นประเทศแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมกับอียิปต์ อิสราเอล อินเดีย อิหร่าน เซอร์เบีย และสิงคโปร์ ที่จะเป็นประโยชน์แก่สหภาพฯ ยิ่งขึ้น อีกทั้งการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหภาพฯ กับจีนที่เพิ่งผ่านไปอันจะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าโครงการ One Belt, One Road จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

สหภาพฯ จะส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสหประชาชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะเป็นการช่วยให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติบรรลุผลรวมทั้งความคิดริเริ่มใหม่ๆ ของโลก ผนวกกับการช่วยเสริมความเข้มแข็งขององค์การการค้าโลก โดยสหภาพฯ จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับองค์กรระดับนานาชาติรวมทั้งองค์การศุลกากรโลกด้วย

ที่มา: [Putin invites CIS states to become Eurasian Economic Union observers, TASS, 18 January 2018](#)



ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นไป 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล?

นาย Vagit Alekperov ตำแหน่ง CEO ของ Lukoil บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซียให้สัมภาษณ์ว่าข้อตกลงร่วมกันลดกำลังการผลิตในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันช่วยให้ระดับราคาน้ำมันมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ต้องป้องกันไม่ให้ราคาพุ่งขึ้นไปถึงระดับ 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล!



"ในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกร่วงดิ่งลงมาก่อนหน้านี้อาจเพียงราคาขยับขึ้นมาถึง 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็รู้สึกยินดีมากแล้ว แต่ขณะนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศผู้ผลิตน้ำมันรู้สึกชกไม่ค่อยปลาบปล้อมกับระดับราคาที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเสียแล้ว ซึ่งถ้าหากราคาปรับขึ้นไปถึงระดับเดิมเหมือนในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2555 แล้วก็จะเห็นควรพิจารณายกเลิกข้อตกลงร่วมกันลดกำลังการผลิต แต่อย่างไรก็ตามขอเน้นว่าไม่ควรให้ราคาพุ่งถึง 140-150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล"

ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวเริ่มใช้มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2559 กำหนดให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันไม่ว่าจะสังกัดกลุ่ม OPEC หรือไม่ก็ตามต้องช่วยกันลดการผลิตลงวันละ 1.8 ล้านบาร์เรลสหรัฐซึ่งอ้างอิงจากระดับการผลิตในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นฐานคำนวณ โดยมีซาอุดีอาระเบียกับรัสเซียในฐานะสองผู้ผลิตรายใหญ่ที่ต้องเสียสละมากที่สุด คือ ลดลง 486,000 บาร์เรล/วัน และ 300,000 บาร์เรล/วันตามลำดับ ปัจจุบันนี้ข้อตกลงได้รับการขยายเวลามาเรื่อยๆ จนในปัจจุบันจะมีผลถึงสิ้นปี พ.ศ. 2561

ที่มา: *Lukoil CEO warns against sharp growth in oil prices up to \$150*, TASS, 24 January 2018

ท่ามกลางบรรยากาศเศรษฐกิจการค้าโลกกำลังสดใสและคาดว่าจะเติบโตได้กว่าร้อยละ 3 ในปีนี้ ราคาน้ำมันที่เป็นหัวใจของต้นทุนการผลิตและการใช้ชีวิตของผู้คนกลับขยับขึ้นพรวดพราดซะงั้น แฉมยังคุยโตอีกว่าต้องควบคุมราคาไม่ให้ถึง 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเสียอีก ต้องถือว่าเป็นข่าวเขย่าขวัญที่สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงทางเศรษฐกิจของประเทศผู้บริโภคน้ำมันกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะ

